

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 61/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

**Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên**

Ngày 19 tháng 01 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 và một số đề xuất, kiến nghị của Tỉnh. Tham gia buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Tỉnh, ý kiến phát biểu của lãnh đạo các bộ, cơ quan tham dự, Thủ tướng Chính phủ đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Biểu dương sự cố gắng và những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Yên. Năm 2017, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là cơn bão số 12 gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất, đời sống, Tỉnh đã nỗ lực phấn đấu và đạt kết quả khá về phát triển kinh tế - xã hội, đạt và vượt kế hoạch 15/16 chỉ tiêu chủ yếu. Công tác cải cách hành chính và hoạt động xúc tiến đầu tư được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được quan tâm; bộ mặt xã hội, từ thành thị đến vùng nông thôn, miền núi có nhiều khởi sắc. An ninh, quốc phòng được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Tuy nhiên, Phú Yên vẫn còn một số hạn chế, yếu kém. Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng và yêu cầu. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với mức bình quân cả nước, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Khả năng thu hút các nguồn lực và đa dạng hóa các hình thức đầu tư còn hạn chế, nhiều dự án đầu tư chậm tiến độ. Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất còn chậm. Chỉ số năng lực cạnh tranh và chỉ số cải cách hành chính chậm được cải thiện (năm 2016 chỉ số PCI xếp thứ 51/63, chỉ số PAPI xếp thứ 50/63 tỉnh, thành phố trong cả nước).

II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnh thêm một số việc:

1. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, hành động mạnh mẽ, đồng bộ trong cả hệ thống chính trị; tổ chức, vận động nhân dân, tạo dựng môi trường phát triển kinh tế - xã hội năng động, lành mạnh, phát huy tốt nhất tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh. Tổ chức triển khai đồng bộ các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết 01 của Chính phủ với phương châm: “Kỳ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả”; phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, đạt và vượt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm 2016 - 2020.

2. Chú trọng nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm phát triển bền vững, phù hợp biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Chủ động tăng cường liên kết vùng để có thể mở rộng, phát huy tối đa nguồn lực và tiềm năng phát triển của Tỉnh.

3. Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, nhất là vào các khu công nghiệp, khu kinh tế; hỗ trợ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư; triển khai, hoàn thành các công trình, dự án lớn. Tăng cường quản lý đầu tư, hạn chế tình trạng chậm tiến độ hoặc không triển khai dự án.

4. Khuyến khích khởi nghiệp, khuyến khích kinh tế tư nhân, đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp. Thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa, phát triển thị trường công nghệ, tăng mạnh số lượng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Phấn đấu tăng năng xuất lao động xã hội, tìm tòi và nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm, hàng hóa được sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn; đổi mới sáng tạo trong cách làm để những sản phẩm truyền thống cũng có được giá trị gia tăng mới.

5. Phát triển du lịch thành ngành kinh tế quan trọng của Tỉnh. Thu hút được các nhà đầu tư lớn, chuyên nghiệp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; hình thành các khu, tuyến du lịch và kết nối với các tuyến du lịch của địa phương khác. Tăng cường xúc tiến du lịch, khuyến khích người dân tham gia quảng bá du lịch, xây dựng thương hiệu du lịch Phú Yên. Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực ngành du lịch.

6. Đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung giải quyết đồng bộ, hiệu quả những vấn đề yếu kém trong nông nghiệp (năng suất, chất lượng, quy mô), thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn... Khuyến khích các mô hình sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, hữu cơ... Chú trọng đào tạo nghề, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống người dân ở nông thôn.

- Phát triển ngành thủy sản trở thành ngành sản xuất hàng hóa lớn, góp phần phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền quốc gia. Tập trung đổi mới công nghệ đánh bắt, bảo quản để nâng cao giá trị, hiệu quả. Hỗ trợ ngư

dân bám biển; tuyên truyền, hướng dẫn, ngăn chặn việc khai thác hải sản trái phép. Tăng cường công tác quản lý trên lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, tránh tình trạng nuôi tự phát, không theo quy hoạch, gây ô nhiễm môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, nâng cao độ che phủ rừng; thực hiện đúng quy định về chuyển mục đích sử dụng rừng và đất rừng.

- Chủ động triển khai có hiệu quả công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy chế phối hợp vận hành hồ đập, vận hành các nhà máy thủy điện. Xây dựng đề án phòng tránh, giảm nhẹ hậu quả thiên tai ở những vùng thường xuyên bị ảnh hưởng, với những giải pháp căn cơ, triệt để, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai.

7. Chú trọng cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân; chăm lo, thực hiện tốt các chính sách người có công, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, nhất là đối với vùng dân tộc thiểu số và vùng khó khăn.

8. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng các cấp chính quyền liêm chính, năng động, sáng tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đầu tư; nâng thứ hạng về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, chỉ số PAPI, chỉ số PAR

9. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đề nghị được thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo Luật Quy hoạch: Đồng ý về nguyên tắc; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xây dựng đề cương, nhiệm vụ lập quy hoạch và lựa chọn đơn vị tư vấn nước ngoài lập quy hoạch theo quy định của pháp luật về đấu thầu.

Về kinh phí lập quy hoạch: Tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác.

2. Về đề nghị lập quy hoạch chi tiết vùng Nam Phú Yên và Bắc Khánh Hòa phù hợp với tình hình thực tế và nghiên cứu đề xuất cơ chế, chính sách cho khu kinh tế Nam Phú Yên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét, xác định nội dung điều chỉnh quy hoạch vùng Nam Phú Yên và Bắc Khánh Hòa phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo liên kết phát triển giữa 2 vùng, phát huy lợi thế riêng và khai thác hiệu quả cơ sở hạ tầng đã đầu tư trên địa bàn Khu kinh tế; trên cơ sở đó nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách phù hợp cho Khu kinh tế Nam Phú Yên.

3. Về đề nghị bổ sung mục tiêu kinh doanh đua ngựa, đua chó có cá cược vào dự án Trường đua ngựa Phú Yên: Đồng ý về nguyên tắc bổ sung Dự án trường đua ngựa Phú Yên có hoạt động cá cược đua ngựa, đua chó tại xã An Mỹ, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên vào Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện các thủ tục bổ sung Quy hoạch theo quy định; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương bổ sung mục tiêu đầu tư hoạt động đua ngựa, đua chó có cá cược đối với Dự án nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

4. Về Dự án phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu thành phố Tuy Hòa: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan xem xét đề nghị của Tỉnh, hướng dẫn Tỉnh triển khai các thủ tục theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về đề nghị ưu tiên nguồn lực đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng Cảng Vũng Rô đạt công suất 2 - 2,5 triệu tấn/năm: Giao Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên nghiên cứu, đề xuất về quy mô, công năng, phân kỳ đầu tư cảng Vũng Rô, đảm bảo phù hợp quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển đã được phê duyệt tại Quyết định số 1037/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2014; trên cơ sở đó thống nhất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuất nguồn vốn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác thực hiện Dự án; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Về đề nghị hỗ trợ 250 tỷ đồng nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện đầu tư Dự án chống xói lở bờ tả sông Bàn Thạch, huyện Đông Hòa: Tỉnh xây dựng dự án theo quy định của Luật Đầu tư công; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khi có chủ trương về nguồn vốn dự phòng đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

7. Về đề nghị hỗ trợ 302 tỷ đồng để sớm hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng trong và ngoài hàng rào Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét, điều chỉnh dự án đảm bảo khả thi và hiệu quả, cân đối bố trí vốn hỗ trợ Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định

8. Việc tiếp tục hỗ trợ khắc phục thiệt hại do cơn bão số 12:

a) Về đề nghị hỗ trợ xử lý cấp bách kè biển Xóm Rớ và khu vực sạt lở xã An Phú, thành phố Tuy Hòa 200 tỷ đồng: Tỉnh rà soát, xác định cụ thể quy

mô các dự án, sắp xếp thứ tự ưu tiên, hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất nguồn vốn hỗ trợ phù hợp, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 564/TB-VPCP ngày 08 tháng 12 năm 2017.

b) Về đề nghị hỗ trợ 61 tỷ đồng để di dân vùng sạt lở khu vực Bãi Lách, Bãi Ngà huyện Đông Hòa và khu vực xã An Phú, thành phố Tuy Hòa: Tỉnh sử dụng nguồn ngân sách trung ương đã hỗ trợ, nguồn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để khắc phục thiệt hại bão số 12; làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp với các bộ, ngành có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 513/TB-VPCP ngày 02 tháng 11 năm 2017.

9. Về các đề nghị: (1) Sớm nghiên cứu triển khai đầu tư dự án tuyến đường sắt từ Phú Yên lên Tây Nguyên; (2) Cho phép xây dựng nhà ga mới tại Cảng hàng không Tuy Hòa với công suất 04 triệu khách/năm và sớm nghiên cứu xây dựng Đề án nâng cấp Cảng hàng không Tuy Hòa thành Cảng hàng không quốc tế: Thống nhất chủ trương đầu tư theo hướng xã hội hóa; Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên làm việc với Bộ Giao thông vận tải để thống nhất chủ trương nghiên cứu xây dựng các đề án này theo hướng xã hội hóa đầu tư, trình duyệt theo quy định.

10. Về đề nghị cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chấm dứt hoạt động Dự án nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô: Tỉnh rà soát tiến độ Dự án so với các quy định của pháp luật về đầu tư để thu hồi giấy chứng nhận đầu tư theo quy định; phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tư pháp, Công Thương xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

11. Về Dự án hầm đường bộ Đèo Cả (bao gồm cả hầm đường bộ Đèo Cù Mông và mở rộng hầm đường bộ Đèo Hải Vân, được thực hiện chủ yếu bằng nguồn vốn tư nhân, Nhà nước hỗ trợ một phần vốn): Để hoàn thành toàn bộ Dự án theo đúng kế hoạch, giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tập trung giải quyết tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của Dự án. Cần đánh giá lại tổng thể dự án trong bối cảnh khó khăn về thu phí và hệ quả của việc thu hồi nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, sự khác biệt về tính chất, quy mô đầu tư của hầm so với đường để xác định giá thu hợp lý. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Giao thông vận tải phối hợp với Nhà đầu tư và Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam giải quyết cụ thể các khó khăn, vướng mắc về tài chính của Dự án.

Nhà đầu tư phải kịp thời báo cáo các bộ liên quan và Văn phòng Chính phủ tình hình thực hiện Dự án, đề kiến nghị Thủ tướng Chính phủ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo đảm tiến độ hoàn thành Dự án.

12. Về chương trình an toàn hồ đập: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống hồ đập trong tỉnh; lên phương án bảo đảm an toàn, trước hết là an toàn cho người dân trong các vùng bị ảnh hưởng. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Tỉnh rà soát các công trình đã được đưa vào danh mục đầu tư theo Dự án WB8, tập trung nguồn vốn để triển khai sớm. Trường hợp những công trình chưa có điều kiện làm ngay, Tỉnh chủ động bố trí nguồn lực khắc phục những hư hỏng trước mắt, việc nâng cấp bảo đảm an toàn lâu dài sẽ tiếp tục đầu tư bằng nguồn WB8 theo kế hoạch.

13. Đối với Dự án đường nối hai tỉnh Phú Yên và Gia Lai, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, xem xét cụ thể, báo cáo Chính phủ tại phiên họp thường kỳ tháng 02 năm 2018 theo quy định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Công TIDT các Vụ: TH, KTTH, CN, NN, KGVX, TKBT, QHQT;
- Lưu: VT, QHĐP (2). *dd*

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM



Mai Tiến Dũng